

Số 04 :**Hà Nội nóng ‘chảy mỡ’, Đồng Nai gặp nạn ‘đại hồng thủy’**

5 tháng 6, 2023

Chú ý: Nếu hình ảnh không hiện ra, click vào chỗ trống vài cái là ảnh hiện ra liền.

Ngày 4 Tháng Sáu, để tránh nóng, tại một trung tâm thương mại ở quận Long Biên (Hà Nội) càng về trưa, dòng người đổ về đây mỗi lúc một đông – Ảnh: Ngôi Sao

Một chuyên gia về biến đổi khí hậu cho rằng đó là hệ quả tất yếu của nạn phá rừng, mà Việt Nam hiện đang phải trả giá.

Ông cho rằng cái giá phải trả sẽ tăng dần theo thời gian, cho đến khi thiên nhiên được khôi phục lại như 50 năm trước. “Nhưng điều đó là không thể”.

Ông không giải thích tại sao lại không thể, tuy nhiên, nhiều người nghĩ rằng nạn tham nhũng tràn lan chính là nguyên nhân gây ra thảm họa không thể cứu chữa này.

Người Hà Nội đổ vào siêu thị tránh nóng

Nhiều khu vực ẩm thực, vui chơi trẻ em hay khu ngồi chờ đều trong tình trạng quá tải so với trước đây – Ảnh: Ngôi Sao

Mấy ngày nay, Hà Nội và nhiều tỉnh phía Bắc đang phải chịu đựng cái nắng gay gắt, và kéo dài. Điều này khiến việc sử dụng điện tăng vọt, khiến nhiều nơi bắt ngờ mất điện vì quá tải. Nhiều gia đình ở Hà Nội đã

2
phải bỏ nhà lữ lượt kéo đến các trung tâm thương mại, công viên, bãi sông Hồng để tránh nóng.



Nhiều gia đình ngòai vạ vật từ sáng vì ở nhà mất điện

Một số du khách từ xa về Hà Nội du lịch, thăm thân nhân cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự, khi vừa đến nơi thì được khách sạn thông báo... cúp điện.

Không kịp nghỉ ngơi sau quãng đường dài, họ gửi đồ tại khách sạn, di chuyển đến một trung tâm thương mại lớn tại quận Long Biên. Đây là trung tâm thương mại cho người Nhật làm chủ, người quản lý ở đây đã mở

phòng chờ, bổ sung thêm ghế ngồi tại sảnh để hỗ trợ người dân và du khách “trôn” nóng.



Nhóm sinh viên Học viện Ngân hàng ăn uống, chuyện trò rôm rả ở bãi sông Hồng thời điểm 22h30. Một số sinh viên trong nhóm cho biết, họ thuê lều ngủ qua đêm ở bãi sông Hồng để tránh nóng – Đến chiều, Công viên nước hồ Tây là địa điểm được nhiều người ưu tiên để tiếp tục “giải nhiệt”. Theo ghi nhận trên mạng xã hội, khu vực bãi sông Hồng gần

3
chân cầu Chương Dương mấy tối nay là điếm “hẹn hò”
của nhiều nhóm thanh niên rủ nhau ra vừa tránh nóng,
vừa ăn uống đàn hát tới tận khuya. **Một số nhóm bạn**
còn mượn lều ngủ lại.

Lão Phan sưu tầm